

Cuộc tuyển cử Nga

YELTSIN ĐẠI THẮNG: CỘNG SẢN VN ĐẠI BẠI

TÔN THẤT THIỆN

Cuộc tuyển cử ở Nga vừa kết thúc với đại thắng của Boris Yeltsin có một tầm quan trọng đặc biệt đối với tất cả các người Việt Nam.

Đối với những thành phần phản động trong xú, đặc biệt là đám phản động và lạc hậu trong Đảng Cộng Sản Việt Nam (đám Mai Chí Thọ, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Tố Hữu v.v....) nó là một đòn rất nặng. Không cần là nhà bác học mọi người đều đoán được rằng đám phản động Mác-Lê hạng nặng này rất hy vọng rằng tình thế Nga sẽ đảo ngược, và phe bảo thủ Nga Sô có thể trở lại chính quyền và lại áp dụng chủ nghĩa Mác-Lê trong sáng độc tài chuyên chế tàn bạo hạng nặng kiểu Stalin và Mao, và yểm trợ các đảng "anh em" như ĐCSVN.

Niềm hy vọng trên đây làm cho chúng cố ráng bầu víu chính quyền cho đến ngày đại hội VII. Với sự đại thắng của Yeltsin, hy vọng đó tiêu tan. Trong đại hội VII phe bảo thủ phản động sẽ bị dồn vào thế thủ, trong khi phe cải cách phấn khởi và tranh đấu mạnh mẽ hơn. Ta sẽ mục kích một đại hội cực kỳ sôi nổi!

Phe cải cách sẽ có đủ lý do chính đáng để tấn công mạnh mẽ phe phản động. Một là họ cảm thấy rằng lịch sử đang chuyển biến theo chiều hướng họ mong ước, n.l., dân chủ thực sự : từ nay dân Nga tuyệt đối hết sợ công, an mật vụ KGB, và quân đội, vì với đa số rõ ràng trong một cuộc tuyển cử thật là tự do không công an

mật vụ và quân đội nào dám can thiệp uy hiếp dân chúng nữa. Dân chúng Nga đã rõ ràng và lớn tiếng nói lên sự chống đối và khinh miệt cộng sản chủ nghĩa và Đảng Cộng Sản Nga, và đập tan luận điệu của đám phản động trong Đảng Cộng Sản Nga thường hô rằng chúng được nhân dân ưa chuộng muốn chúng ở lại nắm chính quyền.

Sự phủ nhận cộng sản lại càng rõ ràng và hệ trọng hơn nữa trong cuộc trưng cầu dân ý Lê-ninh-gơ-rát về vấn đề bỏ tên Lê-Nin và trở lại tên cũ (Petrograd). Đây là một quyết định có tính cách lịch sử rất lớn: qua quyết định này dân chúng Nga Sô - thành trì của xã hội chủ nghĩa do Lê-Nin thiết lập - nói lên ý muốn gạt bỏ chủ nghĩa Lê-nin, cơ sở lý thuyết của cộng sản trên toàn thế giới. Từ nay cộng sản Việt Nam không thể nói đến Lê-Nin thần thánh và chủ nghĩa Lê-Nin thần thánh nữa! Cuộc đại thắng của Yeltsin là một đại bại của cộng sản.

Cuối cùng dân chúng Nga đã nói lên một cách rõ ràng sự phủ nhận Đảng Cộng Sản và chủ nghĩa cộng sản bằng cách dồn phiếu của họ cho Yeltsin, và cho những ứng cử viên cộng sản đo ván thảm bại: Yeltsin được 75 % tổng số phiếu trong khi cử tri chính thức của Đảng Cộng Sản được nhiều phiếu nhất, thủ tướng Ryzhkhov, không được quá 11 % tổng số phiếu. Chiến thuật của cộng sản - đưa ra nhiều ứng cử viên để chia phiếu khiến cho không ai được đa số và phải bầu lại vòng hai và vòng ba - đã thất bại. Hơn nữa, ĐCSNG là đảng nắm chính quyền đã huy động toàn lực để tuyên truyền chống Yeltsin, nhưng cũng thất bại. Chỉ còn một giải pháp là đưa công an quân đội ra uy hiếp đối thủ và nhân dân. Nhưng công an quân đội nào dám đàn áp 75 % dân chúng?

Cuộc đại thắng của Yeltsin tất nhiên làm cho những người Việt trong xứ, đặc biệt là những thành phần tiến bộ và giác ngộ trong ĐCSVN, phấn khởi và thúc đẩy họ tranh đấu cương quyết hơn trong đại hội VII họp vào 24-28 tháng 6 này. Chắc chắn là họ sẽ không cúi đầu khuất phục ^{trước} những sự đe dọa của Mai Chí Thọ cùng Lê Đức Anh và đàn em, vì họ biết là dù có thua đi nữa, đó cũng chỉ là một thất bại tạm thời vì họ đang đi cùng một hướng với lịch sử, và những gì xảy ra ở Nga Sô là bằng chứng rằng không chóng thì chày ở Việt Nam cũng sẽ xảy ra những sự kiện tương tự.

Đối với những người chống cộng sản, trong cũng như ngoài xứ, cuộc đại thắng của Yeltsin là cuộc đại thắng của chính mình, vì nó sẽ mở rộng thêm đường ^{cho} ~~cho~~ họ đi về dân chủ tự do và, trong một ngày, nay có thể nói là gần, ^{cho họ đi} về xứ sở. Sự đại thắng của Yeltsin cũng là một sự kiện có nhiều khả năng thuyết phục một số người chủ trương chống cộng bằng phương thức bạo động và triệt để diệt cộng, chống phương thức bất bạo động, chống hoà giải, hoàn toàn không tin rằng cộng sản có thể cải hoá, phải suy xét lại lập trường của mình. Họ không thể bỏ qua sự kiện Yeltsin là một đảng viên xuất sắc và trung kiên của ĐCSNG, đã làm uỷ viên Trung Ương đảng, Bí thư của chi bộ Mát-xkơ-va, uỷ viên của Chính Trị Bộ, nhưng đã chấp nhận bị trục xuất khỏi Chính trị bộ, đã tự ý từ bỏ đảng để trở thành một lãnh tụ cương quyết của phe cải cách, chủ trương thực sự dân chủ và kinh tế tự do.